

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๘๒

หัวข้อเรื่อง : กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวรายการใหม่ของสถานีวิทยุสารณรมย์

หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า กระทรวงการต่างประเทศมีสถานีวิทยุสารณรมย์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารและสาระนำรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ สามารถรับฟังได้ผ่านทางคลื่นวิทยุ AM ๑๕๗๕ และยังรับฟัง/รับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ยูทูบ และเฟซบุ๊ก Saranrom Radio ซึ่งมีหลากหลายรายการให้เลือกรับฟังมากกว่า ๒๐ รายการ

สถานีวิทยุสารณรมย์ของกระทรวงการต่างประเทศมุ่งเน้นพัฒนาทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอรายการเพื่อให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้ฟังกลุ่มต่าง ๆ โดยล่าสุดได้ปรับผังรายการและเปิดตัวรายการใหม่ ได้แก่ **Spokesman Live คุยรอบโลกกับโฆษก กต.** ดำเนินรายการโดยนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งรายการนี้จะพาท่านไปรู้จักเรื่องราวหลากหลายมิติของการต่างประเทศที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด เผยแพร่สดทาง เฟซบุ๊ก Saranrom Radio และเฟซบุ๊กกระทรวงการต่างประเทศ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดตัวตอนแรก ด้วยเรื่อง “ความท้าทายในงานโฆษกกระทรวงฯ กับทูตไทยในเวียดนาม” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ใครที่สะดวกรับฟังทางคลื่น AM ๑๕๗๕ สามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันศุกร์เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.

นอกจากนี้ ยังมีรายการใหม่ที่น่าสนใจข้อมูลที่หลากหลายและตรงกับความสนใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้น เช่น **อนาคตแห่งอาชีพ (The Future of Work)** ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ดำเนินรายการโดยนางณัชชา จิราพันธ์ ที่จะพาผู้ฟังไปรู้จักอาชีพใหม่ ๆ และสำรวจแนวโน้มการทำงานของโลกในอนาคตพร้อมแนะนำแนวทางการปรับตัวและพัฒนาทักษะที่จำเป็น รายการ **เยาวชนมุสลิมในวิถีใหม่** ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ดำเนินรายการโดยนายอาละอุดดิน กะด๊ะ อดีตนักศึกษาไทยในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ที่จะมาเล่าเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด มุมมอง และโลกทัศน์อิสลามผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ

เชิญชวนทุกท่านติดตามรับฟังและรับชมรายการต่าง ๆ ของวิทยุสารณรมย์กันนะคะ

